

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>การดูแลสุขภาพทีมฟุตบอลจากถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 และ นพ.สำเริง สีแก้ว รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงราย ประชานูเคราะห์ แดงความคืบหน้าอาการนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช 13 คน ว่า กลุ่มแรก 4 คน ทุกคนสบายดี ทานอาหารได้ปกติ ไม่มีไข้ ส่วนคนที่สงสัยติดเชื้อในปอด ผลเอ็กซเรย์ออกมาดี คนที่มีแผลๆ แห้งดี ครอบคลุมเข้าเยี่ยมในระยะห่างประมาณ 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันโรค ผลการส่งตรวจไม่พบเชื้อโรคอันตรายในท้องถื่น กลุ่มที่สอง 4 คน ทุกคนสบายดี ทานอาหารอ่อน จะให้อาหารปกติได้เมื่อพักผ่อนเต็มที่ ให้เริ่มทำกิจวัตรประจำวันได้ วันนี้ (11 ก.ค.) จะอนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม ทั้ง 8 คน สามารถพูดคุยกันได้แต่ต้องอยู่บนเตียงตัวเอง ผลการส่งตรวจไม่พบเชื้อโรคอันตราย ส่วนกลุ่มที่สาม 5 คน อาการดี ไม่มีภาวะอุณหภูมิต่ำ มี 1 คนปอดอักเสบเล็กน้อย ให้ยารักษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้ยาปฏิชีวนะ จะมีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินสายตา ภาวะจิตใจ และโภชนาการ การตรวจหาเชื้อโรคอันตรายคาดว่าอีกระยะจะทราบผล ทุกคนได้รับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง</p> <p>ภาพรวมพบว่า เด็ก 9 คนขาดอาหาร เม็ดเลือดขาวสูง แต่ได้รับอาหารจากกลุ่มแพทย์และหน่วยซีลที่เข้าไปถึง ทำให้อาการไม่หนักและรู้สึกตัวดีทั้งหมด จากนี้ต้องเฝ้าระวังทั้ง 13 คน ที่รพ. 7 วัน และที่บ้านอีก 7 วัน สำหรับรพ.สนามที่หน้าถ้ำหลวงจะดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานที่หน้าถ้ำอีกประมาณ 2 วัน ส่วนผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเฝ้าระวังสังเกตสุขภาพของตัวเองภายใน 2 สัปดาห์</p> <p>-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม ฯ แดงสรุปผลปฏิบัติกา รช่วยเหลือเด็กและโค้ช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ทั้ง 13 คนต้องพักรักษาและพักผ่อนอยู่ที่ รพ.ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นกลับไปพักผ่อนที่บ้านอีกอย่างน้อย 30 วัน หลังจากดูแลเรื่องร่างกายต้องดูแลด้านจิตใจ ต่อด้วย พร้อมทั้งนี้ ได้นำคลิปร่างกายทั้ง 13 คนที่ห้องปลอดเชื้อของ รพ. ทั้งหมดมีสุขภาพค่อนข้างปกติ มีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีญาติเข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ผ่านกระจกห้อง</p>
ไอเอ็นเอ็น M2F มติชน เดอะเนชั่น ผจก. ออนไลน์ ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สภาพจิตใจครอบครัวของทุกคนเข้มแข็ง ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้พูดคุยแผนการดูแลเด็กกับครอบครัวเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วที่สุด โดยครอบครัวยังได้ร่วมกันวาดภาพ จ.อ.สมาน กุนัน พร้อมเขียนคำขอบคุณ เตรียมนำไปมอบให้ครอบครัว จ.อ.สมานที่ จ.ร้อยเอ็ด สำหรับสมาชิกครอบครัวของจ.อ.สมานอยู่ในการดูแลของทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท รพ.จตุรพักตรพิมาน สสจ.ร้อยเอ็ด และทีมรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ทุกคนสภาพจิตใจดี และรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของ จ.อ.สมาน โดยในวันที่ 14 ก.ค. ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ ได้บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดบริการประชาชน ร่วมกับฝ่ายปกครอง และจัดแผนติดตามฟื้นฟูเป็นระยะ จนกว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติ</p> <p>ด้าน นพ.ธรมินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การวาดภาพจ.อ.สมานเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณ ความซาบซึ้งใจในคุณงามความดีที่อยู่ในความทรงจำของผู้วาด เป็นการเยียวยาความรู้สึกสูญเสียทั้งครอบครัวของจ.อ.สมานและครอบครัวของเด็ก ๆ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอบทความ การดูแลรักษาเด็กและโค้ช ทีมแพทย์รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ระบุว่า สภาพร่างกายและจิตใจของทุกคนดีขึ้น สมาชิก 5 คนสุดท้ายฟื้นตัวเร็วกว่า 2 กลุ่มแรก เพราะกระบวนการส่งต่อดีขึ้น ขณะนี้ทุกคนถอดน้ำเกลือออกแล้ว อาหารเกือบทานได้ปกติ ส่วนหน่วยซีล 4 คน แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ แต่คณะแพทย์ยังต้องรักษามาตรฐานในการควบคุมโรค โดยผู้ปกครองยังคงดูอาการผ่านทางกระจกห้อง</p>
กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ	<p>-เสนอบทความ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า จิตใจของเด็กขณะนี้ค่อนข้างดี คนรอบข้างต้องช่วยดูแลจิตใจให้พวกเขาจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองในระยะยาว พร้อมทั้งขอให้ ครอบครัว ญาติ เพื่อน คุณครู ประชาชนชาวแม่สาย สื่อไทยและสื่อต่างประเทศ ปฏิบัติกับเด็กเหมือนเป็นลูกหลาน</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอสรุป รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เด็กและโค้ช 13 คน ว่า เป็นรพ. รัฐแห่งแรก ที่สร้างขึ้น ใน จ.เชียงราย โดยไม่ต้องอาศัยเงินจากรัฐ จึงตั้งชื่อว่า รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ หมายถึง รพ.ของเชียงรายที่สร้างขึ้นด้วยความอนุเคราะห์ของประชาชน และยังเป็นรพ.แห่งแรกที่ริเริ่มระบบเงินทุนสะสม และต่อสู้เพื่อสิทธิของ รพ.ในการใช้เงินทุนสะสมที่ รพ.หามาได้เอง โดยไม่ต้องส่งรายได้คืนให้ก.การคลัง ส่งผลให้รพ.จังหวัดและอำเภอมีสิทธิบริหารเงินทุนสะสมของรพ.ได้ด้วยตนเอง
มติชน M2F ไทยรัฐ	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และผู้บริหาร สธ. ร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีการมอบธงให้กับ 10 หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปราบยุง อาทิ อสม. กรมต่างๆ ในสังกัด สธ. เป็นต้น โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 28,732 ราย เสียชีวิต 37 ราย ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นผู้ใหญ่ จึงต้องรณรงค์ ตั้งเป้าในเดือน ส.ค.นี้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย หากพื้นที่ใดดำเนินการไม่สำเร็จ ต้องมาทบทวนมาตรการดำเนินการต่อไป</p> <p>การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก สธ.จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.พื้นที่ระบาด มีผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง มี 302 อำเภอ โดยพื้นที่กทม.และปริมณฑลจัดเป็นพื้นที่ระบาดสูง 2.พื้นที่เสี่ยง มีผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง มี 131 อำเภอ และ 3.พื้นที่ปกติ มีผู้ป่วยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง มี 495 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง จะเน้นมาตรการควบคุมโรคเข้มข้นทุกชนชน ทุกหลังคาเรือน โดยเปิดศูนย์ EOC อำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย ดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ทุกวัน ส่วนการควบคุมยุงลาย ใช้มาตรการ 3-3-1 คือ รับแจ้งและไปควบคุมที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ควบคุมภายในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ใน 1 วัน และควบคุมโรคต่อเนื่องในหมู่บ้านทุก 7 วัน นอกจากนี้ ให้ อสม.เคาะประตูบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ทุกสัปดาห์</p> <p>ส่วนพื้นที่ปกติ ให้รณรงค์ให้หน่วยงานราชการทั้งจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 12-18 ก.ค. และทำสัปดาห์ละครั้ง ส่วน สธ.จะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งกระทรวง วันที่ 11 ก.ค. และสัปดาห์ละครั้ง</p>
ผวก.รายวัน ไทยรัฐ	<p>ชองบุหรีแบบเรียบ</p> <p>-เสนอข่าว นางอรมน ททรัพย์วิธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือน มิ.ย.2561 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินให้ออสเตรเลียชนะคดีที่อุยกูเคเรน ฮอนดรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย ฟ้องเรื่องการออกกฎหมายชองบุหรีแบบเรียบ โดยระบุว่า ไม่ขัดกับพันธกรณีของ WTO และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่ได้สร้างอุปสรรคทางการค้าเกินจำเป็น เป็นผลให้ออสเตรเลียสามารถใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป ได้ แต่ประเทศผู้ฟ้อง ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ก่อนที่ WTO จะมีมติรับรองคำตัดสินประมาณเดือน ส.ค.2561 ซึ่งผลจากการที่ WTO ตัดสินแบบนี้ ทำให้ไทยสามารถออกประกาศเรื่องชองบุหรีแบบเรียบได้ และไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกกดดันหรือฟ้องร้อง</p>
สยามรัฐ	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า สสจ.สุโขทัย ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก "MIZME" ใช้แล้วมีอาการหวาดระแวง หูแว่ว มีภาพหลอน จากการตรวจสอบพบมีส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีน ซึ่งรักษาโรคซึมเศร้า และไซบูทรามีน ที่ไทยห้ามใช้แล้ว ได้ยกเลิกเลขสารบบอาหารแล้ว และดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง หากยังมีการนำมาจำหน่ายจะเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม</p> <p>ด้าน นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบโฆษณาเกินจริงของแผ่นแปะสะตือเผาผลาญไขมันทางสื่อโซเชียล อ้างสรรพคุณช่วยลดน้ำหนัก โฆษณาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ ต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า ยื่นขอผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และขออนุญาตโฆษณากับอย.ก่อน และเตือนผู้บริโภคหากใช้อาจทำให้อักเสบระคายเคือง หากแปะนานเกินไป อาจแพ้เป็นผื่นคัน หรืออาจแพ้อย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และเตรียมดำเนินการกับผู้กระทำความผิด</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน Medical Devices ASEAN 2018 ซึ่งจัดขึ้นถึงวันที่ 13 ก.ค. ณ อาคาร 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และกล่าวว่า สธ.มุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการวิจัยที่สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
www.thaipr.net	<p>ขยายการรักษาผู้ป่วยโรคหืด</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.วีชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย กล่าวว่า สธ. สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) มีการประชุมต่อเนื่องทุกปี เพื่อหาแนวทางในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในรูปแบบ Easy Asthma and COPD Clinic (EACC) ที่เป็นการรักษาแบบมาตรฐานสากล สู่สถานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดความแออัดของ ผู้ป่วยโรคหืด ในรพ.ขนาดใหญ่ และไม่ต้องรอคิวนาน ปัจจุบันมี EACC ทั่วประเทศกว่า 1,415 แห่ง สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนรพ.ได้ 25.9 %</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สธ.สงขลา จัดประชุมวิชาการ</p> <p>-เสนอข่าว นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประกวดผลงานระดับจังหวัด ปี 2561 “ประชาชนชาวสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” พร้อมทั้งมอบโล่ เกียรติบัตร แก่บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ สังกัด สสจ.สงขลา มอบเสื้อสามารถรางวัลคนดี ศรีระบอบ ระดับประเทศ เครือข่ายเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ เรื่องเล่าคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด รพ.สต. ติตดาว ปี 2560-2561 อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ต้นแบบเครือข่ายสื่อสารสุขภาพระดับจังหวัด และประกวดรายงานสอบสวนโรค โดยการมีประกวดผลงานวิจัย เรื่องเล่า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หนังสือ CQI Photo Voice ผลงานแพทย์แผนไทย และ R to R</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>งานมหกรรมเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว สสจ. อุตรดิตถ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดีกินดีอยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11- 15 ก.ค. 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุตรดิตถ์</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ไข่เลือดออก(เพิ่ม)</p> <p>-เสนอข่าว นพ. จักรวุธ จุฑาสงษ์ นพ.สสจ. มุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ในโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย เพื่อสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักเรื่อง 3 เก็บ 3 โรค</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>1 วัด 1 โรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นายเจียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่วัดหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรณรงค์สัปดาห์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9-15 ก .ค. 2561 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2561</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>เตือนนกพิราบพาหะนำโรค</p> <p>-เสนอข่าว นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รอง นพ.สสจ. เชียงใหม่ กล่าวเตือนกรณีมีนกพิราบจำนวนมากบริเวณ ลานประตูท่าแพ ซึ่งนักท่องเที่ยว ปล่อยให้เข้าหาอาหาร และถ่ายภาพ ว่า นกพิราบ เป็นพาหะนำเชื้อโรค หลายชนิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ควรเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดและงดให้อาหาร</p>
เดลินิวส์	<p>กทม.คุมมาตรฐานร้านอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนรังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า ร้านอาหารในกทม. กว่า 13,227 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพียง 7,973 ราย จึงเสนอให้ทุกร้านจัดทำคิวอาร์โค้ดสำหรับใช้ต่อใบอนุญาต และเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้มาใช้บริการตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหาร และแจ้งผลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงกทม.ได้ ส่วนการจัดการเหตุรำคาญและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากเหตุรำคาญต่างๆ ได้เสนอแนะแนวทางในการจ่ายส่วนแบ่งค่าปรับให้แก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแส และมีการจัดกลุ่มประเด็นเหตุร้องเรียนตามประเภท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดการกระทำผิดซ้ำ และลดการร้องเรียนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบและจะเสนอคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อดำเนินการต่อไป
เดลินิวส์	<p>การแก้ไขปัญหาใบยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีก.การคลังมีมติให้การยาสูบฯ รับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบ ว่า ได้ติดต่อตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและอังกฤษให้เข้ามาซื้อใบยาสูบที่มีอยู่ในสต็อกอย่างเร่งด่วน เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ต่อไป และได้ประสานกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อวิจัยการนำสารนิโคตินจากใบยาสูบไปผลิตเป็นยารักษาโรคและเป็นส่วนผสมในการผลิตวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรปลูกใบยาสูบได้อีกทางหนึ่ง</p>
แนวหน้า มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด M2F	<p>ตรวจดับอักษะฟรี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคดับอักษะฟรี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. โดยกทม.จะตรวจคัดกรองโรคดับอักษะให้แก่ประชาชนฟรี 1,066 ราย ณ รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 4 แห่ง คือ รพ.สิรินธร วันที่ 23 ก.ค. รพ.กลาง วันที่ 24 ก.ค. รพ.ตากสิน วันที่ 25 ก.ค. และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 ก.ค.</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>มะเร็งปอด</p> <p>-เสนอบทความ เนื่องในวันมะเร็งปอดสากล วันที่ 1 ส.ค. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการ “LUNG LIVE : รายงานสดจากช่องอกคุณ” พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปอด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด โดยปัจจุบันมีการพัฒนายาเคมีบำบัดกลุ่มใหม่ๆ ที่มีผลข้างเคียงน้อยลง รวมถึงการพัฒนาายากลุ่มใหม่ๆ ที่ได้ผลดีในการรักษาอาการข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัด และยังมีวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ได้ผลดีมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR และยีน ALK ที่มีบทบาทต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีการรักษาด้วยยากระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานในร่างกายให้ต่อสู้กับมะเร็งอีกด้วย แต่สิ่งสำคัญ คือ การดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และหยุดสูบบุหรี่ หากมีอาการผิดปกติให้มาพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เร็วและดีที่สุด</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มันมากับ อาหาร	<p>ไขมันในชาเย็น</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มเก็บตัวอย่างชาเย็นในเขตกทม. 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า นำมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันทั้งหมด พบว่า ในชาเย็น 1 แก้ว (250-300 มล.) มีปริมาณไขมันทั้งหมดอยู่ในช่วง 12.05-15.98 กรัม การดื่มชาเย็น 2 แก้วจะได้ไขมันทั้งหมดในปริมาณเกือบครึ่งของปริมาณไขมันทั้งหมดที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch